



ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตามประกาศ อ.ก.พ. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และประกาศให้ทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้พิจารณาให้ นางสาวกุลนงค์ เตชะสุริยวรกุล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒ สังกัดกลุ่มบริหารงานทั่วไปและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (เป็นผู้ครองตำแหน่งนั้น) พร้อมทั้งได้แนบชื่อผลงานและข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงานมาท้ายประกาศนี้ด้วยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และประกาศ อ.ก.พ. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งมอบหมายให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ อย่างเปิดเผย ดังนั้น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จึงประกาศให้ข้าราชการรายดังกล่าวเป็นผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม และให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ดำเนินการส่งผลงาน (ผลงานและข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ อ.ก.พ. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ให้ส่งผลงานที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒ ภายใน ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ดังกล่าว หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลฯ ยังไม่ส่งผลงาน จะถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ผ่านการประเมินบุคคลฯ ซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการประเมินบุคคลฯ ใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และ อ.ก.พ. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กำหนด ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ รายเดิม ยังคงสามารถสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ใหม่ได้

ทั้งนี้ กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานฯ ได้อ่านและพิจารณาผลงานแล้ว เห็นว่าผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินต้องแก้ไขเอกสารผลงาน ผู้ขอเข้ารับการประเมินผลงาน (ผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ) ต้องส่งผลงานที่แก้ไขแล้วให้คณะกรรมการประเมินผลงานฯ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินผลงานฯ กำหนด

๒. เอกสารที่ต้องส่งเข้ารับการประเมินผลงานให้เป็นไปตามแบบฟอร์มของประกาศ อ.ก.พ. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กำหนด โดยสรุป ดังนี้ (แบบฟอร์มการจัดทำผลงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

๒.๑ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ต้องส่งผลงานและข้อเสนอแนวคิดตามหัวข้อที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ จำนวน ๖ ชุด (ต้นฉบับจำนวน ๑ ชุด และสำเนาจำนวน ๕ ชุด)

๒.๒ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. การทักท้วงผลงานของผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ

อนึ่ง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลงานของผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลฯ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒ หากผู้ใดเห็นว่าผลงานของผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลฯ ดังกล่าวมีส่วนการจัดทำผลงานไม่ถูกต้อง จัดทำผลงานเป็นเท็จหรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนเอง ให้ยื่นทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	สัดส่วน ของผลงาน ที่ปฏิบัติ
๑	นางสาวกุลนงศ์ เตชะสุริยวรกุล	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารงานทั่วไป และประสานราชการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	๑๒	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารงานทั่วไป และประสานราชการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ	๑๒	
<p>ชื่อผลงานที่เสนอประเมิน เรื่อง คู่มือการทำลายเอกสาร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ชื่อข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารลับ</p>						๘๐ %

สุวิมล